

ธนาคารกสิกรไทย ร่วมกับแสนสิริ และซีดีซี จัดแคมเปญ “Design Smile Style” เฉพาะลูกค้าแสนสิริ



ธนาคารกสิกรไทย จับมือกับ แสนสิริ และคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ ออกแคมเปญ “Design Smile Style” ให้ลูกค้าสินเชื่อบ้านกสิกรไทยซื้อบ้านของแสนสิริทั่วประเทศ คิดดอกเบี้ยพิเศษ 0% นานสูงสุด 12 เดือน พร้อมรับส่วนลดเงินจองสูงสุด 3 แสนบาทจากแสนสิริ สำหรับลูกค้าที่ซื้อโครงการที่กำหนด และส่วนลดสูงสุด 50 % เมื่อซื้อเฟอร์นิเจอร์ และของตกแต่งจากคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ ตั้งแต่ 3 พ.ค. ถึง 31 ก.ค. 55

นายกฤษฎา ลำซำ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า “ธนาคารฯ ได้ร่วมมือกับบริษัท แสนสิริ จำกัด และคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ จัดแคมเปญพิเศษ “Design Smile Style” เพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้กับลูกค้าสินเชื่อบ้านกสิกรไทยที่ซื้อบ้านของ “แสนสิริ” ทุกโครงการทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 3 พฤษภาคม ถึง 31 กรกฎาคม 2555 จะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% นานสูงสุด 12 เดือน และเมื่อกู้สินเชื่อตกแต่งบ้านกสิกรไทย จะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% นานสูงสุด 12 เดือนด้วย นอกจากนี้ ยังสามารถใช้บัตรเครดิตกสิกรไทยผ่อนชำระค่าจองได้นาน 10 เดือน โดยไม่เสียดอกเบี้ย และรับ Cash Back สูงสุดถึง 12,000 บาท สำหรับลูกค้าที่ต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินอื่น ๆ รวมทั้งกู้สินเชื่อเพื่อซื้อบ้านมือสองในโครงการของแสนสิริ จะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 6 เดือน ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center โทร. 0 2888 8888 หรือที่ K-Home Loan Delivery สินเชื่อบ้านกสิกรไทย...สั่งได้ โทร. 0 2888 8888 กด 517”

ด้านนายวันจักร์ บุรณศิริ ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท แสนสิริ จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า ธนาคารกสิกรไทยนับเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งที่ร่วมนำเสนอแคมเปญคุณภาพให้แก่ลูกค้าของแสนสิริมาอย่างยาวนาน สำหรับแคมเปญ “Design Smile Style” ซึ่งเป็นแคมเปญเพื่อสนับสนุนด้านที่อยู่อาศัยที่ดีที่สุดอีกรูปแบบหนึ่งนับเป็นอีกหนึ่งในการสนับสนุนทางธุรกิจและการเงินร่วมกันในการมุ่งมั่นให้บริการและสรรหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าที่ต้องการที่อยู่อาศัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนอกจากสิทธิประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับจากแคมเปญ Design Smile Style บริษัทฯ ยังได้มอบสิทธิพิเศษเพิ่มเติมให้กับลูกค้าที่ยื่นกู้กับธนาคารกสิกรไทยเพื่อซื้อโครงการที่อยู่อาศัยต่างๆ ของแสนสิริ อาทิ โครงการ Quattro by Sansiri, Blocs77, dcondo รัตนาธิเบศร์ รับส่วนลดเงินจองสูงสุดถึง 3 แสนบาท โครงการบีแสดควร์ พระราม 9 เหม่งจ่าย, โครงการเรสซิเดนซ์ สุขุมวิท 65, โครงการนาราสิริ ไฮด์อเวย์และนาราสิริ เกษตร-นาวมินทร์ รับส่วนลดทันที 5 หมื่นบาท โครงการสราญสิริ พหลโยธิน – สายไหม รับส่วนลด 5 หมื่น

บาท รวมทั้งโครงการบี อเวนิว วัชรพลและเศรษฐสิริ วัชรพล รับส่วนลดสูงสุดถึง 1 แสนบาท ทุกโครงการดังกล่าว
ข้างต้นเมื่อจองและโอนกรรมสิทธิ์ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าแคมเปญดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้ที่กำลังมองหาที่อยู่อาศัยใหม่เพื่อตัดสินใจได้ง่าย
ขึ้น รวมทั้งกลุ่มลูกบ้าน Sansiri Family ที่กำลังมองหาเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งที่อยู่อาศัย ซึ่งทาง คริสตัล ดี
ไซน์ เซ็นเตอร์ยังได้ร่วมมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกบ้านแสนสิริทุกโครงการโดยเฉพาะ อาทิ สิทธิพิเศษในการเลือกซื้อ
สินค้า (Pre-sale day) ในก่อนวันเริ่มแคมเปญ Mid-Year Sale ของคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ ที่จะจัดขึ้นในช่วง
ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2555 รวมถึงสิทธิพิเศษในการรับของสมนาคุณ หรือส่วนลดเพิ่มสำหรับ
ลูกค้าแสนสิริที่ไม่สามารถเข้าร่วมแคมเปญ Design Smile Style ได้ ทั้งนี้เพื่อช่วยเติมเต็มความสุขในการเข้าร่วม
เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวแสนสิริอีกด้วย สอดคล้องกับแนวคิดหลักด้านการตลาดของบริษัทในเรื่อง Attention to
details หรือการใส่ใจในรายละเอียด ซึ่งแสนสิริเชื่อว่าบ้าน เป็นมากกว่าที่อยู่อาศัยที่บริษัทสร้าง แต่คือการที่ทุกชีวิต
ในครอบครัวได้มีทุกวันที่แวดล้อมไปด้วยความสุข นอกจากนี้บริษัทเชื่อว่าตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 เป็นต้นไป ยังมีความ
ต้องการของลูกค้าที่ต้องการที่อยู่อาศัยใหม่อย่างต่อเนื่อง และคาดว่าแคมเปญดังกล่าวจะได้รับความสนใจจากลูกค้า
ที่ซื้อที่อยู่อาศัยในโครงการของแสนสิริเป็นอย่างดี” นายวันจักร์ กล่าว

ในส่วนของการตกแต่งบ้าน **นายกีพันธ์ เอี่ยมสกุลรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค.อี.แลนด์ จำกัด** เสริมว่า
“ลูกค้าที่ซื้อโครงการของบริษัท แสนสิริฯ และกู้สินเชื่อบ้านธนาคารกสิกรไทย จะได้รับส่วนลดและสิทธิพิเศษ
มากมายจากคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (CDC) อาณาจักรแห่งนวัตกรรมการดีไซน์และไลฟ์สไตล์แห่งใหม่ที่ทันสมัย
และยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย โดยได้จัดเตรียมชุดเฟอร์นิเจอร์หลากหลายสไตล์ เครื่องเสียง และเครื่องใช้ไฟฟ้าในราคา
พิเศษ พร้อมส่วนลดสินค้าสูงสุดถึง 50% ให้ได้เลือกสรร ทั้งในส่วนของ **คริสตัล ดีไซน์ เฟอร์นิเจอร์ (Crystal
Design Furniture)** แหล่งศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์ และสินค้าตกแต่งบ้านจากนักออกแบบ และผู้ผลิตชั้นนำของไทย
และเอเชีย **คริสตัล ลิฟวิง (Crystal Living)** เฟอร์นิเจอร์นำเข้าแบรนด์ระดับโลกจากประเทศอิตาลี เยอรมัน และ
อเมริกา **คริสตัล เมซง (Crystal Maison)** ศูนย์รวมสินค้าตกแต่งบ้าน จากดีไซน์เนอร์ที่มีชื่อเสียง พร้อมทั้งได้
รับรางวัลดีไซน์จากทั่วทุกมุมโลก ไม่ว่าจะเป็นของตกแต่ง เฟอร์นิเจอร์ โคมไฟ นาฬิกา อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน เครื่อง
ครัว อุปกรณ์ตกแต่งสวน **บารูม ลิฟวิง บาย คริสตัล เมซง (Bathroom Living by Crystal Maison)**
ศูนย์รวมอุปกรณ์ตกแต่งห้องน้ำหลากหลาย และครบครันที่สุด **เลอ รีฟ (Le Reve)** ศูนย์รวมเครื่องนอนคุณภาพ
จากแบรนด์ชั้นนำระดับโลก **CDC Service Solution** ร่วมกับ **Setloft** ร้านเครื่องเสียง เครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำ ฯลฯ”

“นอกจากนี้ยังได้รับ First Priority Service เมื่อติดต่อขอรับบริการผู้ช่วยส่วนตัวในการเลือกสรรสินค้า (Personal

Shopper) บริการให้คำปรึกษาการตกแต่งโดยมัณฑนากรมืออาชีพ ณ จุดขายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย บริการออกแบบจัดวางสินค้าลงแปลงบ้านในรูปแบบ 3D ราคาพิเศษ บริการรับจัดทำ Sansiri Exclusive Collection (Made to Order) พิเศษสำหรับลูกค้าแสนสิริ รวมทั้งยังจะได้รับบัตรสิทธิพิเศษ Crystal Card เพื่อรับส่วนลดร้านค้าที่ร่วมรายการ พร้อมสิทธิในการสะสมแต้ม ทั้งที่คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ และเดอะ คริสตัล ฯลฯ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร **0 2101 5999, 0 2101 5859, 0 2101 5869, 0 2101 5847** ในระหว่างเวลา **10.00 – 20.00 น.**” นายกวีพันธ์ กล่าว